

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552
30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2552

วันที่ 22 มกราคม 2552 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552

นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงการณ์จัดงานวันเกษตรแห่งชาติจะจัดหมุนเวียนไปตามภูมิภาคที่สถาบันการศึกษามีคณะเกษตร และในปีนี้ได้มาจัดที่สวนกลาง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการเกษตรและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะถ่ายทอด วิชาการ ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนออกสู่เกษตรกรและประชาชนโดยเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับด้านอาหารและพลังงานทดแทนซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2552 รวม 9 วัน ณ บริเวณเกษตรกลาง บางเขน

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำผลงานเด่นของทุกกรมที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มารวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะจัดแสดงบริเวณหน้าอาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยแบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ ๆ คือ โซนไม้ดอกไม้ประดับ เป็นการแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ต่าง ๆ โซนพืชพลังงาน เป็นการจัดแสดง นิทรรศการใน 4 ยุค ตั้งแต่ยุคที่ 1 การใช้ผลผลิตส่วนเกินของอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อผลิตเอทานอลและการเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันและสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซล ยุคที่ 2 การใช้ Cellulose จากพืชที่ไม่ใช่อาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นเอทานอลและไบโอดีเซล ยุคที่ 3 การใช้ Cellulose จากยุค 2 ที่เชื่อมโยงกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายมาผลิตสารที่นำมาใช้เป็นพลังงานซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายน้ำมันดีเซลและเบนซิน และยุคที่ 4 เป็นการใช้จุลินทรีย์และพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อนำมาผลิตสารที่นำมาใช้เป็นพลังงาน ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายน้ำมันและเบนซิน โซนพืชอาหาร สัตว์อาหาร มีทั้งด้านพืช ที่ให้ความรู้เรื่องข้าวครบวงจร ด้านปศุสัตว์เน้นประวัติและ วิถีชาวบ้านกับควาย และด้านประมง จะจัดแสดงปลานิลครบวงจร เป็นต้น โซนบูรณาการ จัดแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การ ประกวดพืชและผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ในภาชนะ พืชไร่ ซึ่งจะจัดบริเวณ โถงชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชนษา จุฬารักษ์ (ศูนย์เรียนรวม 4)

ทาง รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เน้นในเรื่องการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนและเกษตรกร สำหรับปีนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและพลังงานทดแทน ซึ่งสาระพอสรุได้ดังนี้

นิทรรศการงานวิจัย “บนเส้นทางงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552” จัดแสดงจำนวนกว่า 130 โครงการ ผลงานวิจัยดีเด่น คลินิกให้คำปรึกษาและบริการวิชาการทั้งด้านอาหาร ดิน ปุ๋ย โรคพืช สัตว์แมลงและศัตรูพืช ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มครอบคลุมทุกสาขาการแสดงผลและประกวดสัตว์เลี้ยง ในปีนี้เป็นปีแรกที่จัดประกวดสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2552 มีการโชว์การจัดตู้แบบต่าง ๆ ตามถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และยังมีการจัด

แสดงความ^{เป็นอยู่}ของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้เห็นของจริงตามสภาพใกล้เคียงธรรมชาติ เช่นแนวทะเลทราย ทุ่งหญ้า ป่าดิบชื้น พร้อมทั้งการให้ความรู้เชิงวิชาการเช่น พวงงู Ball pythons งู Corn snakes งู Milk snakes เต่า เต่าบก เป็นต้น

การประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรทั้งประเภทอาหารและไม่ใช่อาหาร การสาธิตอบรมวิชาชีพ การประกวดพืช ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับและพืชไร่

ตลาดนัดสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมและสินค้า แบ่ง 9 ส่วน คือ

KU Outlet - ตลาดนัดต้นไม้- ตลาดนัดสัตว์เลี้ยง- ตลาดนัดสินค้าเกษตร- สินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร - ตลาดนัดสินค้าอุปโภคและบริโภค - สินค้า มก.-ธกส. - ตลาดนัดหนังสือ - ร้านค้าและกิจกรรมนิสิต นอกจากนี้ยังมีโครงการส่วนพระองค์ การสาธิต การอบรมวิชาชีพระยะสั้น

ด้านการจราจร ได้จัดจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร 3 จุดคือ ประตูวิภาวดี ซอยพหลโยธิน45 ศาลาหกเหลี่ยม (ด้านพหลโยธิน) ให้บริการตลอดงานโดยไม่เสียค่าโดยสาร และยังมีอาคารจอดรถงามวงศ์วานและอาคารจอดรถบางเขน (หลังอาคาร 50 ปี) สำหรับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ติดป้ายกำหนดราคาตามประตูทางเข้าอย่างชัดเจน

สำหรับพิธีเปิด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมจากการประกวดพืช ผลไม้ ดอกไม้และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแต่ละประเภทด้วย